



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ส่วนจัดการหนี้ของเกษตรกร ๑ สำนักงานจัดการหนี้ของเกษตรกร โทร. ๗๐๐๑ และ ๗๑๐๕

ที่ กฟก.๐๑๐๐/ว.๐๒๒๐

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งรายงานการประชุมหารือการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่มีหนี้อยู่กับ ธ.ก.ส.

เรียน หัวหน้าสำนักงานสาขาทุกจังหวัด

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เรียนเชิญสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ร่วมประชุมหารือการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรสมาชิก กฟก.ที่มีหนี้อยู่กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เกี่ยวกับรายชื่อเกษตรกรในกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๘๐,๐๐๐ คน ที่ปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้ว และยังไม่ได้ปรับโครงสร้างหนี้ โดยร่วมประชุมหารือกับผู้แทน ธ.ก.ส. และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งสรุปผลการประชุมหารือเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ได้ข้อสรุปดังนี้

๑. ธ.ก.ส.แจ้งว่า เกษตรกรสมาชิก กฟก.สามารถเข้ารับปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ตามจำนวนรายชื่อที่มีอยู่ในกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๘๘,๐๐๐ คน ตามที่ ธ.ก.ส.แจ้ง กฟก. หากรายชื่อตกไปหรือไม่ถูกต้องก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้

๒. ขอให้ ธ.ก.ส.และสำนักงาน กฟก.จากส่วนกลาง มีหนังสือสั่งการไปยังสาขาส่วนภูมิภาคให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจตรงกันว่า เกษตรกรสมาชิก กฟก.สามารถเข้ารับปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ หากเกษตรกรสมาชิก กฟก.ที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ หรือมีสิทธิ์แต่รายชื่อตกไปหรือไม่ถูกต้อง ไปติดต่อที่สำนักงาน กฟก.และ ธ.ก.ส.สาขาในแต่ละจังหวัด เพื่อขอยื่นเรื่องขอปรับโครงสร้างหนี้ (ปคน.๓) ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้หัวหน้าสำนักงาน กฟก. แต่ละจังหวัด และ ธ.ก.ส.สาขาอำเภอ และจังหวัด รับเรื่องและดำเนินการต่อไปด้วย (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายวัชรพันธุ์ จันทรวงศ์)

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

บันทึกการประชุมหารือ
เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรที่มีหนี้อยู่กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
วันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๒๓ ชั้น ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามที่ได้มีการประชุมหารือการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ที่มีหนี้อยู่กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เกี่ยวกับรายชื่อเกษตรกรในกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๘๐,๐๐๐ คน ที่ปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้ว และยังไม่ได้ปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายโสภาส ทองยงค์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน ธ.ก.ส. โดยนายเกรียงไกร ธาณีพัฒนรัศมี ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการหนี้ สำนักงาน กฟก. โดย นายวัชรพงษ์ จันทรวงศ์ เลขานุการสำนักงาน กฟก. นายมนัส วงษ์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร และนายสุรพล เสถียรมาศ ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และตัวแทนเกษตรกร นำโดย นายธีรภัทร เอี่ยมไกรสร ซึ่งการประชุมหารือได้ข้อสรุปดังนี้

๑. ธ.ก.ส. แจ้งว่าเกษตรกรสมาชิก กฟก. สามารถเข้ารับปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ตามจำนวนรายชื่อที่มีอยู่ในกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๔๘,๐๐๐ คน ตามที่ ธ.ก.ส. แจ้ง กฟก. หากรายชื่อตกไปหรือไม่ถูกต้องก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้

๒. ขอให้ ธ.ก.ส. และสำนักงาน กฟก. จากส่วนกลาง มีหนังสือสั่งการไปยังสาขาส่วนภูมิภาคให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจตรงกันว่าเกษตรกรสมาชิก กฟก. สามารถเข้ารับปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ หากเกษตรกรสมาชิก กฟก. ที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ หรือมีสิทธิแต่รายชื่อตกไปหรือไม่ถูกต้อง ไปติดต่อที่สำนักงาน กฟก. และ ธ.ก.ส. สาขา ในแต่ละจังหวัด เพื่อขอยื่นเรื่องขอปรับโครงสร้างหนี้ (ปคน.๓) ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้หัวหน้าสำนักงาน กฟก. แต่ละจังหวัด และ ธ.ก.ส. สาขา อำเภอ และจังหวัด รับเรื่องและดำเนินการต่อไปด้วย